

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 เมษายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คมชัดลึก ไทยรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ลักลอบขนอสุจิ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวภายหลังเข้าตรวจสอบศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. ว่า จากที่ปรากฏชื่อคลินิกที่เกี่ยวข้อง 2 แห่ง คือ คลินิกเจตินิน ตรวจสอบแล้วพบว่า เพียงแค่รับตรวจเลือดและสเปิร์ม เท่านั้น ไม่มีการแช่แข็งสเปิร์มเก็บไว้ ส่วนศูนย์ซูพีเรียฯ พบว่าอสุจิทั้ง 6 หลอดมาจากการแช่แข็งของคลินิกนี้ โดยเป็น ของชาวจีน 3 หลอด และชาวเวียดนาม 3 หลอด ตรงกับเอกสารของทางคลินิก จากนั้นจะตรวจสอบที่มาของอสุจิว่า ถูกต้องหรือไม่ คาดว่าใช้เวลา 1-2 วัน ส่วนจะเชื่อมโยงขบวนการส่งออกอสุจิและขบวนการอุ้มบุญหรือไม่เป็นหน้าที่ ของตำรวจ</p> <p>นายศรายุทธ อัสสมกร กรรมการผู้จัดการ ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นของศูนย์ 2 หลอด น่าจะมาจากการสื่อสารคลาดเคลื่อน เนื่องจากมีการเบิก 2 ครั้ง ครั้งละ 3 หลอด โดยเป็นของคน 2 คน ก่อน เบิกมีการมาแสดงตัวว่าต้องการนำออก และมอบให้บุคคลหนึ่งมานำออกไป ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเอเยนซีหรือไม่ เพราะ เจ้าของมีการแจ้งความจำนงตามระเบียบ และมอบให้บุคคลอื่นมาเป็นผู้รับแทน ซึ่งการที่เป็นบุคคลคนเดียวกันคาดว่า น่าจะเป็นบริษัทที่รับหน้าที่ขนส่ง ไม่อยากให้โยนว่าเป็นการอุ้มบุญ เพราะผู้ขอรับบริการแช่แข็งอสุจิทั้ง 2 ราย แจ้ง ความประสงค์ชัดว่า ต้องการมีลูก มีเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง กรณีที่เกิดขึ้นทางศูนย์ได้รับผลกระทบจากบางเว็บไซต์ที่ไป เชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้อง จึงเตรียมแจ้งความดำเนินคดีเว็บไซต์ดังกล่าว และขอยืนยันว่าศูนย์ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ และไม่ เคยมีสาขาที่ต่างประเทศ ส่วนการส่งเลือดไปตรวจที่คลินิกเจตินินนั้นจริง เพราะศูนย์ไม่มีห้องปฏิบัติการตรวจเลือด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิรัฐ รอง นพ.สสจ.หนองคาย กล่าวว่า ผลการตรวจของรพ.ขอนแก่น พบว่าเป็นอสุจิ มนุษย์ จากนั้นจะรอเอกสารยืนยันจากรพ.ขอนแก่น ก่อนรวบรวมเอกสารหลักฐานและของกลางทั้งหมดส่งกรมสบส. เพื่อขยายผลสอบสวนว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่วนกลางประสานให้ดำเนินการอย่างไร</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ New)108 เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>รีเทนเนอร์เดือน</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภา คนที่ 2 กล่าวถึงกรณี จะ อาร์สยาม นักร้องสาว ได้ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “รีเทนเนอร์ออนไลน์ ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ต้องเป็นร้านนี้เท่านั้น จะมั่นใจร้านนี้ เพราะส่งแล็บจริง ผลิตโดยช่างทันตกรรมที่มีใบรับรอง...” และร้านรีเทนเนอร์ดังกล่าวได้ทำทนายถูกกฎหมายทุก อย่าง ว่า ทันตแพทยสภาได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว พบว่า แล็บทันตกรรมที่กล่าวถึง แม้จะมีใบจดทะเบียนสถาน ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ แต่เป็นเอกสารที่รับขึ้นทะเบียนเพื่อทำอุปกรณ์ฟันเทียมและรีเทนเนอร์เท่านั้น ไม่ได้อนุญาตให้ช่างทันตกรรมพิมพ์ฟันในช่องปาก จากข่าวที่ระบุว่าไปพิมพ์ฟันให้จ๊ะ อาร์สยาม ด้วย ช่างทันตกรรมที่ พิมพ์ฟันให้ จึงเข้าข่ายมีความผิดตามพ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 มาตรา 28 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพทันตกรรม นอกจากนี้ ยังมีความผิดเรื่องการเป็นคลินิกเถื่อนด้วย ซึ่งทันต แพทยสภาได้แจ้งให้สำนักงานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะดำเนินการตามกฎหมาย</p> <p>นอกจากนี้ ในเพจจัดฟันแฟชั่นยังอ้างว่ามีทันตแพทย์คุมแล็บทันตกรรมอยู่ ซึ่งหากเป็นจริง ทันตแพทย์ที่ยินยอม หรือช่วยเหลือให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการวิชาชีพทันตกรรมให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จะมีความผิดตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ ขณะนี้ทันตแพทยสภากำลังตรวจสอบข้อมูล และจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หากมีมูลความผิดจริงจะส่งเรื่อง เข้าอนุกรรมการจรรยาบรรณของทันตแพทยสภา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีการระเบียบ ใดๆ บังคับให้ต้องมีทันตแพทย์มาคุมแล็บทันตกรรม ซึ่งน่าจะเป็นการกล่าวอ้างของเพจเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ</p> <p>ขอเรียนให้ประชาชนทราบว่า “การจัดฟันไม่ใช่แฟชั่น” การคำนึงถึงเรื่องความสวยงามอย่างเดียวโดยไปทำกับ ร้านเถื่อนนั้น มีความเสี่ยงทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่พิมพ์ฟันไม่สะอาด มีเชื้อโรคจากคนก่อนปะปนมา รวมทั้งจากการทดสอบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์</p> <p>เพจอีเจ็บบ เลียบด่วน</p>	<p>สินค้าจัดฟันแฟชั่นยังพบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน ซึ่งมีความเป็นพิษ การสะสมในระยะยาว จะทำให้กระดูกเปราะ หักง่าย มีอาการเจ็บปวดกระดูกทั่วร่างกาย ไตเสื่อม และมีโอกาสเสี่ยงเกิดมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งปอด มะเร็งไต มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักงานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม สบส. กล่าวว่า เบื้องต้นสถานพยาบาลที่กล่าวอ้างอยู่ต่างจังหวัด จึงเป็นหน้าที่ของสบส.ที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าเป็นสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ โดยยึดพ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 เป็นหลัก ยกเว้นว่าหากในพื้นที่ร้องขอมา สบส.ก็จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ ส่วนกรณีที่จะ อาร์สยาม โปสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถือว่าเป็นการโฆษณา จะแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ หากสถานพยาบาลดังกล่าวเป็นสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะ อาร์สยาม จะมีความผิดฐานโฆษณาโอ้อวด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบว่าเป็นสถานพยาบาลผิดกฎหมาย หรือเป็นสถานพยาบาลเถื่อน จะเข้าข่ายหลอกลวง ซึ่งเป็นโทษตามกฎหมายอื่น ๆ อาทิ กฎหมายของ สคบ.</p> <p>ขณะที่ จะ อาร์สยาม ชี้แจงว่า ไม่มีเจตนาจะส่งเสริมของเถื่อน เห็นมีใบอนุญาตก็คิดว่าเป็นของจริง และรับลบพร้อมไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก ขอโทษ ไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งเสริมของเถื่อน แต่เป็นผู้บริโภคที่ถูกหลอกเหมือนกัน</p> <p>-โพสต์ข่าว “ทันตแพทยสภาเตือน แล็บทำฟันที่ จะ อาร์สยาม โปสต์เฟซบุ๊ก เป็นคลินิกเถื่อน” และกล่าวว่า เลิกเตือนแล้วแจ้งความจัดการทางกฎหมายให้มันดูเด็ดไปเลย เพราะมีทั้งชื่อ ที่อยู่ หน้าตาคนทำ คนโปรโมท แล็บ ลูกค้า พยานเยอะแยะ ไม่เข้าใจว่าทำไมกวาดล้างให้สิ้นซากไปไม่ได้ หรือต้องรอให้เพจต่าง ๆ เค้าทำให้เกิดกระแสก่อน</p>
<p>ไทยรับ สกู๊หน้า 1</p>	<p>เครื่องเอกซเรย์ฟัน</p> <p>-เสนอบทความ รอยร้าวหรือลางร้าย ปมล็อกเครื่อง X-ray ฟัน ว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เผยแพร่เหตุผลที่ต้องกำกับ “เครื่อง X-rayทันตกรรม” ผ่านทางเว็บไซต์ www.oap.go.th</p> <p>นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมการการสาธารณสุข สนช. สะท้อนมุมมอง กรณี ปส.ยังไม่ออกประกาศกระทรวง เพื่อยกเว้นเครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์ รวมถึงเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม ไม่อยู่ภายใต้พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ว่า กมธ.สธ.ได้เคยพิจารณาและส่งความเห็นไปยังปส. ว่าเห็นควรให้มีการยกเว้นเครื่องเอกซเรย์ที่จัดตั้งในคลินิกเล็กๆ ทั้งคลินิกทันตกรรม คลินิกสัตวแพทย์ คลินิกรักษาโรค ขณะนี้การออกกฎกระทรวงของปส.อาจยังอยู่ในช่วงรับฟังความเห็น แต่มีปัญหาสำคัญคือคลินิกจำนวนหนึ่งยังรอการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ เพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ปส.จึงควรเร่งดำเนินการโดยเร็ว</p> <p>ผศ.ทพ.ดร.สุจิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า แม้เครื่องเอกซเรย์ทางด้านทันตกรรมจะถูกเรียกว่าเครื่องกำเนิดรังสี แต่ก็มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมานาน หากจะอ้างเหตุผลในการคุ้มครองความปลอดภัย ก็ไม่มีหลักฐานทางวิชาการหรือเชิงประจักษ์มาพิสูจน์ว่ามีอันตรายหรือมีปริมาณรังสีรุนแรงถึงขั้นต้องควบคุมเข้มงวด หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ปส.กำหนดจริง ทันตแพทย์จะมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้น สุดท้ายผลกระทบต่อประชาชน ได้รับรังสีปริมาณเล็กน้อยเหมือนเดิมแต่ต้องมาร่วมแชร์ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีก ปส.จึงควรแก้ไขกฎหมายหรือออกข้อยกเว้นเครื่องเอกซเรย์ขนาดเล็กจากการบังคับของกฎหมายฉบับนี้โดยเร็ว</p> <p>บทเรียนการออกกฎหมายฉบับนี้ ส่งผลให้ในการนำเสนอร่างกฎหมายจากนี้ไป มีการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ว่า ในการส่งร่างพ.ร.บ.ให้ครม.และสนช.พิจารณา หน่วยงานที่นำเสนอ จะต้องนำเสนอสาระกฎหมายลูกภายใต้ร่างพ.ร.บ. ด้วยว่าจะมีกี่ฉบับ มีเนื้อหาอย่างไร รวมทั้งระยะเวลาการออกกฎหมายลูกที่ชัดเจน</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>คอลัมน์สารพันปัญหา</p>	<p>ปัญหาโรงพยาบาลขาดทุน</p> <p>-เสนอจดหมายจาก ประพล (กทม.) เสนอวิธีแก้ปัญหารพ.ขาดทุนในระยะยาว คือ 1.ต้องปรับระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น เรื่องการจัดสรรเงิน 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ โดยเฉพาะงบบัตรทอง สธ.กับสปสช.ต้องหารือกันว่าจัดสรรงบอย่างไรให้รายได้ที่เข้ามารพ.ใกล้เคียงกับรายจ่าย และ 2.การเปิดโอกาสให้รพ.หารายได้เพิ่มเติม</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p>	<p>การใช้ไฟฟ้าในรพ.</p> <p>-เสนอสกู๊ข่าว ถึงเวลาใช้ไฟแบบ “แอฟสดี” ลดโลกร้อน-เซฟเงิน-ช่วยรพ. โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า รพ.เป็นหน่วยงานซึ่งไฟฟ้าจะมีปัญหาไม่ได้ เพราะเป็นการช่วยชีวิตคน ที่ผ่านมามีการคุยกับหน่วยงานด้านการไฟฟ้าของประเทศว่า รพ.เป็นหน่วยสำคัญที่ไฟไม่ควรตกหรือดับ ซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญ อย่างไรก็ตาม รพ.แต่ละแห่งจะมีเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองเผื่อยามฉุกเฉิน จึงไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบกับการบริการของผู้ป่วย แต่หากช่วยกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ประหยัดไฟฟ้าได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งสธ.มีนโยบายให้รพ.ลดใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นโดย 1.เรื่องของโครงสร้าง เช่น การปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าที่เปลืองไฟ เปลี่ยนใช้หลอดไฟแอลอีดี 2.การปรับพฤติกรรมการใช้ไฟ ปิดส่วนที่ไม่ใช้ ไม่ใช่แอร์เย็นเกินไป ถอดปลั๊กในวันหยุด เป็นต้น และ 3.มาตรการเปรียบเทียบระหว่างรพ.ในระดับเดียวกัน ที่ใดค่าไฟสูงกว่าต้องไปหาสาเหตุและปรับลดลงมา</p> <p>โดยเรื่องประหยัดไฟถือเป็นตัวชี้วัดเรื่องการปรับประสิทธิภาพรพ.ของผู้บริหารด้วย และยังรวมถึงค่าน้ำ ค่ายา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การจ้างบุคลากรเกินความจำเป็น ซึ่งการประหยัดงบประมาณเป็นหนึ่งในแนวทางระยะยาวของการแก้ปัญหา รพ.ขาดทุน คู่กับการหารายรับเพิ่มของรพ.</p>
นสพ.ทุกฉบับ	<p>ประกาศวันหยุดราชการ</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2560 ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 เม.ย. เห็นชอบ 1.ให้วันที่ 28 ก.ค. และวันที่ 13 ต.ค. เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทย โดยวันที่ 28 ก.ค.ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ และวันที่ 13 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 2.ให้ยกเลิกวันหยุดราชการ วันที่ 5 พ.ค. วันฉัตรมงคล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป</p>
กรมประชาสัมพันธ์ สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น	<p>โรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า 25 เม.ย.ของทุกปี ตรงกับวันมาลาเรียโลก โดยปี 2559 ไทยมีอัตราป่วย 0.28 ต่อประชากรพันคน สอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก กรมฯ ได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์กำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2569 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกำจัดโรคไข้มาลาเรีย เป้าหมายภายในปี 2564 มากกว่า 95% ของอำเภอในไทยต้องไม่มีการแพร่เชื้อ และในปี 2567 ไทยต้องปลอดโรค</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกเผยว่า จะทดลองฉีดวัคซีนอาร์ทีเอสเอส ซึ่งป้องกันโรคมะเร็งได้บางส่วน ให้กับเด็ก 360,000 คนในเคนยา, กานา และมาลาวี ทั้งนี้ ในปี 2558 ทั่วโลกเสียชีวิตจากมาลาเรีย 429,000 ราย 92% เป็นผู้ป่วยในแอฟริกา</p>
สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์	<p>ผลกระทบการแย่งเลี้ยงดูเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีบิดาของเด็กกับญาติแย่งตัวเด็กสาวฝาแฝดจากยายและป้าไปเลี้ยงดูที่ต่างจังหวัด ซึ่งเด็กไม่ยินยอมไป ส่วนยายและป้าร้องไห้คิดถึงที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิด ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาทางจิตใจทั่วไปของเด็ก ที่เกิดขึ้นเมื่อต้องพลัดพรากจากบุคคลที่รักและผูกพัน รวมทั้งสถานที่ที่คุ้นเคย เพื่อไปอยู่กับครอบครัวใหม่ทางฝ่ายพ่อ และอาจรุนแรงหากขาดการเตรียมพร้อมทางจิตใจมาก่อนล่วงหน้า ซึ่งเรื่องนี้เป็นความละเอียดอ่อนทางจิตใจ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1	<p>ภัยไฟช็อต-ฟ้าผ่า</p> <p>-เสนอข่าว สพฉ.เผยข้อมูลในปี 2559 มีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาพยาบาลจากการถูกฟ้าผ่า-ไฟช็อต มากกว่า 3,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากภัยกลุ่มดังกล่าวจำนวนมาก โดยเฉพาะภัยจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่า แนวทางการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงถูกฟ้าผ่า คือ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องฟังประกาศเตือนภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และควรรีกรศึกษาข้อมูลการป้องกันเพื่อปกป้องตนเองรวมถึงผู้อื่น ส่วนแนวทางป้องกันตัวจากฟ้าผ่า-พายุฝนฟ้าคะนอง คือ หากอยู่ที่โล่งให้หาที่หลบภัย หลีกเลี่ยงหลบใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้าง หากหาที่หลบไม่ได้ให้หมอบนึ่งของๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งนำไฟฟ้าทุกชนิด</p>
ไทยโพสต์ สยามรัฐ	<p>มาตรฐานดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการบูรณาการจัดการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน หนุนผู้สูงอายุรวมตัวจัดกิจกรรมช่วยเหลือกัน โดยมีกรมอนามัย และหน่วยอื่นอีกๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม</p> <p>-เสนอข่าว ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ในปี 2574 จำนวนผู้สูงอายุจะมากถึงร้อยละ 28 หรือประมาณ 18 ล้านคน ขณะที่อัตราการเกิดของเด็กมีเพียงร้อยละ 0.5 ต่อปี ทั้งนี้ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ระยะ 20 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนั้น ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผน ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีทักษะความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับช่วงวัย มีตัวชี้วัดที่สำคัญคือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ผู้สูงอายุได้รับการบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ได้รับการส่งเสริมให้เข้าทำงาน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้แก่คนรุ่นหลัง และสามารถเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมในการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม
คมชัดลึก	อย.น้อย -เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย.เดินทางพัฒนาพฤติกรรม การบริโภคอาหารของนักเรียน ผ่านโครงการ อย.น้อย จัดอบรมเครือข่ายแกนนำทั้งครูและเจ้าหน้าที่สจ.ในเขตภาค กลาง เพื่อนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารวมให้กลุ่มครูแกนนำรับทราบ และนำไปสาน ต่อในโรงเรียน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หวังให้นักเรียน อย.น้อย และชุมชน มีพฤติกรรม การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมปลอดภัย
สยามรัฐ คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ	ผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติราคาพิเศษ -เสนอข่าว รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดโครงการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติราคาพิเศษ ตั้งแต่วันที่ - 31 ต.ค. สนใจติดต่อได้ที่ รพ.เมตตาประชารักษ์ นครปฐม หรือศูนย์โรคตา รพ.เมตตาประชารักษ์สาขาสุโขวิท
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	สระว่ายน้ำมาตรฐาน จ.สุรินทร์ -เสนอข่าว กรณีโลกออนไลน์เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ นายสุทัศน์ สีลาที อายุ 36 ปี ครูสอนว่ายน้ำ ที่จบป.ตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา สร้างสระว่ายน้ำมาตรฐานกลางสวนยางพาราพนมดงรัก และเปิดสอนเด็กว่ายน้ำฟรีทุกวัน ซึ่ง นายสุทัศน์มีประสบการณ์ดูแลสระว่ายน้ำในกม.มากกว่า 11 ปี และยืนยันว่า สระว่ายน้ำพนมดงรัก มีมาตรฐานที่ผ่านการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจากสจ.สุรินทร์
เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5	โฆษณาออนไลน์ -เสนอข่าว หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของสหรัฐเริ่มคุมเข้มโฆษณาแฝงในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มดาราศาสตร์และผู้มีชื่อเสียงที่รับประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านอินสตาแกรม โดยต้องระบุให้ชัดว่าเป็นโฆษณา สำหรับประเทศไทย หน่วยงานของรัฐยังปล่อยให้ ชาวบ้านเปิดรับข้อมูลผ่านโลกออนไลน์โดยไร้ระบบกลั่นกรอง-ตรวจสอบ จึงเป็นทำเลทองสำหรับแก๊งต้มตุ๋นหรือขายยาผีบอก ต่างจากการโฆษณาตามสื่อมวลชน ทั้งโทรทัศน์ วิทยุและหนังสือพิมพ์ ที่เสีย ภาษีถูกต้องและต้องผ่านการตรวจพิจารณาจาก อย.และสคบ.ก่อน
ไทยรัฐ	อุปกรณ์หน้าจอสัมผัสทำให้เด็กเสียเวลาอน -เสนอข่าว ในวารสารวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลายคนพบว่าหากผู้ปกครองปล่อยให้เด็กเล็กใช้เวลาไปกับโทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตมากเกินไป จะทำให้เวลานอนหลับในแต่ละวันลดลงเฉลี่ยประมาณ 6 นาที ซึ่งแม้จะไม่กระทบมาก แต่ เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องดูแลเด็กเล็กให้ใช้อุปกรณ์หน้าจอสัมผัสอย่างเหมาะสม
New)108	ปั่นจักรยานลดเสี่ยงมะเร็ง-โรคหัวใจ -เสนอข่าว นักวิจัยมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ สกอตแลนด์ ศึกษาผู้เดินทางไปทำงานในประทศอังกฤษเป็นเวลา 5 ปี พบว่า ผู้ที่ปั่นจักรยานไปทำงานเป็นระยะทาง 48 กม.ต่อสัปดาห์ มีความเสี่ยงป่วยด้วยโรคมะเร็งลดลง 45% โรคหัวใจ 46% รวมแล้วลดอัตราเสี่ยงเสียชีวิต 41% สรุปว่า ผู้ที่เดินทางในรูปแบบที่ได้ขยับร่างกายจะลดความเสี่ยง เจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพได้มากกว่า
เพจDrama-addict	ข่าวสื่อออนไลน์ แชร์ข้อมูลเท็จยกเลิกบัตรทอง -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กแชร์ ยัมสยาม แชร์ข้อมูลว่า “บักตู่ เตรียมออกกฎหมาย ยกเลิกสิทธิ 30 บาทถาวร” ด้าน เพจ เพจDrama-addict ได้มาโพสต์ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง อย่าหลงเชื่อ และห้ามแชร์ต่อ
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	ชื่นชมพนักงานรพ.พุดพระา - บริการเยี่ยม -เสนอข่าวผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Pipad Sandee Rittei โพสต์คลิปวิดีโอความยาว 58 วินาที เป็นภาพขณะพนักงานรพศ. อุดรธานีให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาติดต่อรพ. ด้วยคำพูดไพเราะ ใจเย็น กิริยาท่าทีดูเข้าถึงง่าย โดยหลังจากคลิป วิดีโอเผยแพร่ออกไป ผู้คนจำนวนมากได้เข้ามาชื่นชมและยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำหน้าที่ในรพ.